



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ประชุมกรม.สั่งจร</p> <p>-เสนอข่าว นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. 2560 พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและพบปะประชาชน จะพิจารณาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาสำคัญหลายด้าน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน ดูแลผู้สูงอายุ แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก ฯลฯ และในวันที่ 21 ส.ค. 2560 รว.สธ.จะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาวัณโรคในเรือนจำ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา</p>
มติชน ผู้จัดการ แนวหน้า ไทยรัฐ มติชน	<p>คกก.ควบคุมพืชเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ.ดุขุฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการทางกฎหมายควบคุมเมทแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินการด้านยาเสพติดโลก ดังนี้ 1.กัญชง (เฮมพ์) ยังคงกำหนดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยคณะกรรมการ ป.ป.ส.เห็นชอบมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกกัญชงเพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งกลไกการควบคุมโดย ศอ.ปส.จ. ในพื้นที่ 9 จังหวัด 23 อำเภอ อนุญาตให้ปลูกกัญชงภายใต้การกำกับดูแลและกลไกการควบคุมของ ศอ.ปส.จ. 2.พืชกระท่อม กำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่ผ่อนปรนให้สามารถใช้แบบวิถีชาวบ้าน และขออนุญาตศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และ 3.กัญชา กำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยจะเปิดช่องให้สามารถขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชาได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้กำหนดไว้ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว</p> <p>ส่วนเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้าและไอซ์) ที่ประชุมเสนอควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ต่อไป ส่วนอนุพันธ์ของเมทแอมเฟตามีนตัวอื่น ๆ เช่น แอมเฟตามีน ที่ปัจจุบันมีการใช้ในทางการแพทย์ในต่างประเทศเพื่อรักษาโรคสมาธิสั้น จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่าจะควบคุมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้</p> <p>-นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส กล่าว ว่า ข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว จะเสนอ รว.ยุติธรรม และ รว.สธ. เพื่อพิจารณา และเสนอกรม.พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ในส่วนของกัญชงและกัญชาได้เสนอ ครม.ไปแล้ว เหลือพืชกระท่อม</p>
มติชน แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดสธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้เข้าหารือร่วมกับกรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งคณะกรรมการป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ เบื้องต้นเรื่องกระท่อมยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 คือ ห้ามปลูกห้ามจำหน่าย ยกเว้นบางกรณีที่ต้องขอกับ รว.สธ. ขณะนี้อนุญาตในบางพื้นที่ คือ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้ปลูกได้บ้านละ 3 ต้น และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตลอด โดยการคัดเลือกพื้นที่ปลูกเป็นการดำเนินการของ ป.ป.ส.</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังมีอีก 7 จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย ที่ผ่านมามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 22 แห่ง เปิดบริการได้ตามปกติ 19 แห่ง ที่เหลือใช้สถานที่อื่นเปิดให้บริการชั่วคราว มีรายงานผู้เสียชีวิตจากสาเหตุการจมน้ำ 32 ราย ได้กำชับให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งส่งทีมหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วม เน้นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น ได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์แก่จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยาทากันยุง ยาทาน้ำกัดเท้า ยาตำราหลวง และยาสามัญประจำบ้าน รวม 88,500 ชุด การให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์ไทยนิวส์</p>	<p>ผู้รับบริการสะสม 7,605 คน ส่วนใหญ่เป็นโรคน้ำกัดเท้า และไข้หวัด และยังมีรายงานการระบาดของโรคติดต่อ</p> <p>ด้านสุขภาพจิต ทีม MCATT ได้คัดกรองประชาชน 1,763 คน พบ 76.01 % อยู่ในภาวะปกติ มี 7 คนที่เสี่ยงภาวะซึมเศร้า ได้ให้จิตแพทย์ จิตเวช และศูนย์สุขภาพจิตในพื้นที่ให้การดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งค้นหาผู้ป่วยจิตเวชเดิมไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ส่วนสถานบริการที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้ส่งทีม MSERT ซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด สำหรับที่ จ.ตรังและสตูล สถานบริการทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน แจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด</p> <p>ที่ จ.กาฬสินธุ์ นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สจจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบประชาชนพื้นที่ประสบภัย พบการระบาดของโรคตาแดง และโรคไข้หวัด โดยเฉพาะโรคน้ำกัดเท้า พบ 349 ราย เสี่ยงโรคซึมเศร้า 7 ราย และภาวะเครียดจากน้ำท่วม 6 ราย ได้จัดตั้งศูนย์เยียวยาในทุกพื้นที่ โดยจะให้คำปรึกษาและเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยในทุกกรณี</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้สภาพจิตใจประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะเครียด จึงขอแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีโอกาสสูดน้ำท่วมซ้ำ หรือพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมใหม่ ติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยจากทางราชการเป็นหลัก เพื่อลดการตื่นตระหนก หรือกังวลเกินเหตุ ขอให้ตั้งใจ และคิดถึงความปลอดภัยของชีวิตและครอบครัวไว้ก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า อบต.และเทศบาลที่ร่วมกับสปสช.ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพตำบล 7,755 แห่ง สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น ทั้งการป้องกันโรคระบาดและฟื้นฟูอนามัยสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วม</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพมหานครออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่ H1N1</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังมีรายงานข่าวพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A จากรพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดตาก กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เพิ่มเติมแล้วพบว่า ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยอาการไข้สูง ไอมีเสมหะ เจ็บคอ และปวดศีรษะ แพทย์ได้ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบผลบวกกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบทั่วไป ได้ส่งตรวจยืนยันเชื้อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้ส่งยาต้านไวรัส oseltamivir ให้กับผู้ป่วย หลังจากนั้น 1 วัน รพ.ได้รับแจ้งว่าผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตก่อนถึงรพ. แพทย์จึงลงความเห็น ว่า ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน หรือภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แต่พบน้อยมาก</p> <p>ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 ส.ค. 2560 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย สถานการณ์ตลอดช่วงหน้าฝนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก 2 เดือน จนถึงเดือนกันยายน ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก โรคไข้หวัดใหญ่ที่พบเป็นเพียงการระบาดตามฤดูกาล ซึ่งจะพบมากในช่วงหน้าฝนนี้ แนะนำให้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยไข้หวัดใหญ่ H1N1 เป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน มีการพบเชื้อในคนและหมู ซึ่งตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบอัตราป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งแถบอาเซียน เตือนให้ทานเนื้อหมูที่สุกเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ นอกจากนี้ สธ.ยังรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการป่วยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานบริการสาธารณสุข ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค. ซึ่งครอบคลุมถึงไข้หวัดใหญ่ H1N1</p> <p>-เสนอข่าว หลังมีข่าว นายนพพร คำแยง อายุ 43 ปี เลขานุการนายก อบต. ตาย จากโรคไข้หวัดใหญ่ เจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคติดต่อชายแดนระหว่างประเทศ ประจำด่านพรมแดนไทย-พม่า ที่บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้อุปกรณ์ตรวจสุขภาพชาวพม่าทุกรายที่เดินทางมาจากจังหวัดเมียวดี ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า นอกจากนี้ ยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวพม่าทุกคนที่เข้ามา โดยเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย</p> <p>ด้าน นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ได้เฝ้าติดตามผู้ใกล้ชิดและครอบครัวนาย นพพร ทั้งหมด 15 คน เป็นชาวตำบลแม่ละเมา โดยได้จ่ายยาต้านไวรัสป้องกันไปแล้ว และหากมีอาการไข้หวัดใหญ่ทางรพ.จะไปตรวจ และรักษาทันที</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพอนามัยเมียนมา แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตั้งแต่ 21 ก.ค. - 16 ส.ค. 60 กว่า 687 คน เสียชีวิตแล้ว 26 คน โดยวันที่ 15 -16 ส.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยถึง 29 คน และยืนยันติดเชื้อ 20 คน รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต 1 คน รายงานยังระบุว่า นอกเหนือจากพื้นที่รัฐกะฉิ่น ทางตอนเหนือสุด และรัฐกะยา ทางตะวันออกเฉียงใต้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ของประเทศ ยังพบพื้นที่อีก 12 รัฐ มีการแพร่ระบาดอย่างร้ายแรงของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1
เดลินิวส์	<p>สารเร่งเนื้อแดงในหมู</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายพิพัฒน์ เนื่อนิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกร จ.ราชบุรี และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ร่วมกันยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านการนำเข้าชิ้นส่วนสุกรสหรัฐ ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้สร้างแรงกดดันทางการค้าต่อสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) พยายามให้ไทยรับชิ้นส่วนเนื้อสุกรที่ชาวอเมริกันไม่รับประกัน อาทิ เครื่องใน หัวหมู เพื่อระบายสินค้าเหลือทิ้งดังกล่าวมายังไทย โดยฟาร์มสุกรของสหรัฐทั้งหมดมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง (แร็คโตปามีน) เนื่องจากใช้ได้อย่างถูกกฎหมาย ขณะที่สารดังกล่าวเป็นสารต้องห้ามตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขของไทย</p>
ทีวีช่อง 3,5,7,9,NBT,ThaiPBS,TNN24	<p>ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สธ. ครั้งที่ 12</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. คณะกรรมการผู้จัดงาน ผู้บริหาร และข้าราชการ ฝ่ารับเสด็จ</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ M2F สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 3,7	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. นี้ ที่ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ว่า การส่งเสริมสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของประเทศไทย และมหกรรมสมุนไพรไทยเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นให้คนไทยใช้สมุนไพรไทยมากขึ้น โดยในปี 2559 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3 แสนคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 400 ล้านบาท ในปี 2560 ตั้งเป้าจะมีคนมาเที่ยวชมงาน 5 แสนคนขึ้นไป ในงานจะมีการแจกสมุนไพรบำรุงกำลังเพศชายหายากฟรี 300 ตัน อาทิ หูหมี และแร้งคอคำ</p> <p>ด้าน ภก.ณัฐนัย มุสิกวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ในปีนี้จะชูสมุนไพรสำหรับดูแลสุขภาพเพศชาย ตำรับ "ยาเสาเรือนคลอน" จากสูตรตำรับยาสี่ปดนทางภาคใต้ของไทย ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ 1.ม้าถอนหลัก 2.ผักกม 3.แก่นลั่นทม 4.รากสังวาลพระอินทร์ หรือต้นตายแล้วปลายเป็น และ 5.ไม้หลักปักคองคา หรือว่านน้ำ โดยสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดมาตากให้แห้ง นำมาต้มในถุงผ้า และกรองเอาน้ำที่ผ่านการต้มแล้วมาดื่มประมาณวันละ 3 แก้วกาแฟสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย ช่วยในการไหลเวียนโลหิต เมื่อโลหิตไหลเวียนดีจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาสมรรถภาพทางเพศเสื่อมสามารถดื่มได้ทั้งชายและหญิง แต่หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรดื่ม เพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ ทั้งนี้ สูตรยาดังกล่าวจะมีการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป</p>
Hfocus	<p>สุขภาพะพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส.) ชุดใหม่ มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข มี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการสธ. เขต 2 เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาพะ มี ดร.วณิ ปิ่นประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน โดยให้ประธานทั้ง 2 คณะพิจารณาเพิ่มเติมกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ และยังได้ติดตามมติสมัชชาแห่งชาติเรื่อง "พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ" โดยมอบหมายให้กรมอนามัยปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะให้แล้วเสร็จใน 1-2 เดือน และนำเสนอที่ประชุมคสมส.ครั้งต่อไป โดยที่ผ่านมา มหาเถรสมาคมได้บรรจุเรื่องวัดส่งเสริมสุขภาพและธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เข้าสู่แผนงานสาธารณสุขสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ และกรม.อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการต่อไป</p>
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>สบส.หารือปลดล็อกธุรกิจสปาในสหรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมมือกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยจัดอบรมหลักสูตรนวดไทย ให้ผู้บริการนวดในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เนื่องจากพบว่า คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง 80 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมงจากไทย ต้องไปเรียนซ้ำตามกฎหมายของ CAMTC จึงได้หารือร่วมกับกงสุลใหญ่ฯ และนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขให้รับรองผู้ให้บริการนวด โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ
กรุงเทพมหานคร	<p>อย.ประกาศใช้ระบบอนุญาตใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า คสช.มีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้อย.ดำเนินการเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตทุกผลิตภัณฑ์เร็วขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยยังคงเข้มงวดคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เช่นเดิม สำหรับระบบคำขออนุญาตใหม่ จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป และภายในเดือนส.ค.นี้จะทราบแนวโน้มความต้องการของผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอ และจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป</p>
สยามรัฐ	<p>จับเครื่องสำอางเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนให้ตรวจสอบเครื่องสำอางยี่ห้อ โบว์คิม (BOWVY KIM) เนื่องจากผู้ใช้เกิดมีผื่นแดง-สิ่วที่หน้าและคัน สงสัยอาจมีสารอันตรายปนเปื้อน จึงประสาน สสจ. สกนครร่วมกับสภ.พังโคน เข้าตรวจสอบที่ผลิต พบไม่เจดแจ้งผลิตภัณฑ์หลายรายการ และใช้เลขที่ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรายอื่น-แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีการโฆษณาทางเฟซบุ๊กแสดงสรรพคุณรักษาโรค และยังพบไฮโดรควิโนน กรดเทรติโนอิก และปรอทแอมโมเนีย ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ มีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
ไทยโพสต์	<p>คลิปเสียงส่งเสริมสุขภาพช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญประชาชนดาวน์โหลดคลิปเสียงสำหรับวิทยุ/หอกระจายข่าว “รายการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุฟันดี” ชุด “ค.คนฟันดี” ซึ่งมีทั้งสิ้น 52 ตอน ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://dental.anamai.moph.go.th</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>บอร์ดไทยแลนด์ 4.0</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยนายกฯ เป็นประธาน มีภาคเอกชนใหญ่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายตำแหน่ง รวมถึงนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ สช. นพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ</p>
เดลินิวส์	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นายเมธิพนธ์ ชาดะเมธี ผอ.การกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ในปี 2560 พื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกแล้ว 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี ในพื้นที่เขตหนองจอก เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากการแทรกซ้อนกับอาการไข้หวัดทำให้เกิดความสับสนในการรักษา และพ่อของผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยแต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลมาทางกทม. ทำให้ไม่มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลพื้นที่ตามนโยบาย 3 เก็บ และหากมีข้อสงสัยในการป่วยให้ปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาทันที</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ มั่นมากับ อาหาร	<p>สารหนูในหมึกแห้ง</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารเก็บตัวอย่างปลาหมึกแห้ง 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในเขตกทม.และปริมณฑล นำมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนู ผลปรากฏว่าพบสารหนูปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง แต่ปริมาณที่พบยังไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch